

Bức thư vì bộ chỉ u t ng: "Th t ng Việt Nam tuyên chí n v i các blog chính tr "

Tác Giả: Anh Vũ

Thứ Sáu, 14 Tháng 9 Năm 2012 15:12

C th công văn c a chính ph nêu đích danh 3 blog « Dân làm báo », « Quan làm báo » và « Bên Đông ».



□

Đ i b u Qu c h i ng i Hmong và ông Nguyễn Tấn Dũng (REUTERS)
Anh Vũ

Hôm qua 12/09/2012, th t ng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu c u các c quan ch c năng c a Việt Nam đi u tra x lý các trang m ng đ c cho là đăng t i n i dung ch ng đ ng và Nhà n c, trong đó nêu đích danh các trang "Dân làm báo", "Quan làm báo" và "Bên Đông". Sau khi l nh trên đ c ph bi n, s l ng truy c p vào các trang này tăng đ t bi n.

Bức thư vì báo chí u ám: "Thế nhưng Việt Nam tuyên chiến với các blog chính trị"

Tác Giả: Anh Vũ

Thứ Sáu, 14 Tháng 9 Năm 2012 15:12

Công văn khän của Văn phòng chính phủ hôm qua 12/09 đã a ý kiän chä đäo của thä täng đän ba cä quan Bộ Công An, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung äng phäi täp trung chä đäo điäu tra xä lý các trang mäng đäng täi các thông tin « vu khäng, bäa đät, xuyên täc , không đúng sä thät nhäm bôi đen bä máy lãnh đäo đät näc, kích thích chäng đäng, chäng Nhà näc , gây hoài nghi và täo đä luän xäu trong xã häi ».

Công văn của chính phủ đánh giá nhäng viäc làm nhä väy của các trang mäng là « thä đäan thâm đäc của các thä läc thù đäch ». Nội dung cụäi cùng của chä thä là cäm cán bä đäng viên không đäc täp cän hay loan truyền các thông tin trên các mäng « phän đäng ».

Cä thä công văn của chính phủ nêu đích danh 3 blog « Dân làm báo », « Quan làm báo » và « Bên Đông ». Đây là nhäng trang Blog đã trä nên khá quen thuộc với nhiäu ngäoi i sä däng Internet täi Việt Nam với các bài viết vä chính trị nhiäu chiäu, đã a thông tin nhanh chóng các sä kiän nóng đäng đäc đä luän Việt Nam quan tâm, đäc biệt là các vä án tham nhũng hay vän đä tranh chấp biän đäo.

Mäc dù bä chính quyền vän xäp trong điän thông tin ngoài luäng, không chính thäng nhäng các trang blog nói trên cũng nhä nhiäu trang mäng tä do khác vän thu hút đông đäo ngäoi i đäc Việt Nam.

Bên thân các trang mäng nhä väy cũng thäng xuyên phäi häng chäu các cuộc tän công mäng, không rõ nguän gốc xuất xä hay lý do.

Chính các blog đäc liät vào « danh sách đen » của chính phủ này đã bám rät sát thông tin vä các sä kiän nóng gän đây nä ra täi Việt Nam nhä vä biệt giä ông « bäu Kiên » hay ông Đäng Chí Dũng.

Đây là nhäng vä viäc đäc giäi quan sát quäc tä nhän đänh là mät biäu hiän của cuộc đäu đá phe cánh quyền läc trong näi bä đäng cäng sän giäa mät bên là phe của Thä täng và mät bên là phe của Chä täch näc Träng Tän Sơn và Täng bí thä Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, không bao giä các lãnh đäo Việt Nam thäa nhän điäu đó.

Bức thư vì báo chí u ám: "Thư ám ngữ Việt Nam tuyên chiến với các blog chính trị"

Tác Giả: Anh Vũ

Thứ Sáu, 14 Tháng 9 Năm 2012 15:12

Theo ghi nhận của AFP thì chỉ 1 tiếng đồng hồ sau khi hạ tầng báo chí nhà nước tại Việt Nam phát đi chỉ đạo của Thủ tướng, số người truy cập vào trang Dân làm báo đột ngột giảm 32 nghìn người.

Việt Nam vẫn vẫn bị các tờ báo chí quốc tế xếp vào hàng các nước bóp nghẹt tin do thông tin, tin do internet. Nhưng đây là lần đầu tiên, Thủ tướng Việt Nam chỉ đạo trực tiếp tin công vào các trang mạng báo chí là đi kháng báo mạng mà thậm chí được công bố rộng rãi.